



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อการย้าย การโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อการย้าย การโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒๒ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และจะถือวันที่ลงรับหนังสือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันปิดรับสมัครหากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา นั้น

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อการย้าย การโอน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อการย้าย การโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. นางสาวธิดาพร เทพรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการตำแหน่งเลขที่ ๒๘๕๘ กลุ่มงานระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา ได้รับคัดเลือกเพื่อโอนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙๘๘๐ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. นางสาวนธพร หมวกแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๓๓๒ กลุ่มพัฒนาและขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ได้รับคัดเลือกเพื่อโอนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙๘๑๕ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. นางสาวเจษฎาภรณ์ พลอยแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๖๘๘ กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับคัดเลือกเพื่อโอนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๘๑๒๐ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. นางสาวกิตติยาพร ศรีชู ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๑๓๙๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเชียรใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) ได้รับคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๐๓๓๗ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทธิพงษ์ ชยณัฐพงศ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประธานคณะกรรมการคัดเลือก